



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

เรื่อง

1. ประมงเชิงเขียว ขนซีฟู้ดมาขาย
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งเกินราคาประกันคต.ซีปริมาณผลผลิตของตลาดโลก...
3. เกษตรโอดแบกหนี้ครูทั่วไทย8.9แสนล.
4. ฝักระวัง5พืชศก.ปลอดภัย'ประกันรายได้'
5. "พาณิชย์" จับตาใกล้ขีดขึ้นค่าแรงรายวัน ย้ำช่วงสัญญาภาคสินค้าเกษตรไร้ปัญหา
6. น้ำเต็มเขื่อนพินายฆานาเร่งปลูกข้าว
7. อุตุประกาศไทยเข้าฤดูฝนแล้ว
8. แห่ฝากเงินออมสิน-ธ.ก.ส.ดอกสูง ดันยอดธุรกรรมมันนี่เอ็กซ์โปคึกคัก
9. ค้าภายในจับโกงเครื่องซังทุเรียน
10. มังคุดสวนอินทรีย์ กก.ละ 60 บ.

สื่อ

- ไทยรัฐ
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
มติชน
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ(กรอบบ่าย)

ประมงธงเขียว ชนชีพักมาขาย

กรมประมงช่วยชาวประมงเปิดตลาด จัดใหญ่ งาน Fisherman Shop Festival ชวนผู้บริโภค มาชม ชิม ชี้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพดีตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” กว่า 500 รายการ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้จัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเดือน เม.ย.65 เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรชาวประมงผู้บริโภค โดยตรงพร้อมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” การันตีความสด สะอาด ได้มาตรฐานปลอดภัย และได้ใจสิ่งแฉดล้อม ปัจจุบันขยายสาขาได้กว่า 121 สาขา ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงทั่วประเทศมากถึง 84 ล้านบาท

“กรมประมงมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ชาวประมงอย่างต่อเนื่อง ได้เตรียมจัดงาน Fisherman Shop Festival เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้า Fisherman Shop ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทะเยยว” อธิบดีกรมประมงกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่า ภายในงานได้คัดสรรร้านค้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาร่วมออกบูธมากกว่า

กว่า 30 ร้านค้า นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ของดีของเด็ดมาให้ผู้สนใจร่วมอุดหนุนกว่า 500 รายการ อาทิ ปลาเกลือเค็มตากใบ จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ปลากระพงสามน้ำ จ.สงขลา ปลาช่อนแดดเดียว จ.สิงห์บุรี กุ้งขาวสดแช่แข็ง จ.นครปฐม ปลาเนื้ออ่อนอย่างรมควัน จ.พระนครศรีอยุธยา ปลาสดลือกรอบ จ.สมุทรปราการ ปลานวลจันทร์ทะเลเค็มเค็มหวาน จ.ระยอง กะปิแท้ จ.สมุทรสาคร น้ำปลาร้าปรุงรส จ.พิจิตร และอื่นๆ อีกหลากหลายชนิด อาทิ ข้าวเกรียบปลา น้ำพริก หมึกกรอบ จี้อปลาสด ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง เป็นต้น

อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ได้รับร่วมสนุกอีกมาก อาทิ การแข่งขันปรุงเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ร้าน Fisherman Shop ระหว่างผู้บริหารกรมประมงและ “เซฟจากัวร์” ซีรวิรี่ ดิษยะไชยพงษ์ ฉายาข้าวแกงร้อยล้าน ในเมนูแกงส้มปลากระพงสามน้ำยอดมะพร้าว และกิจกรรมนาทีทองลดราคาสินค้าประมงภายในงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลางาน 3 วัน กรมประมงยังได้ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตอบโต้ภัยการซื้อปลิง สามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าของร้าน Fisherman Shop ได้ภายในงาน ในราคาสุดพิเศษ ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในงาน Fisherman Shop Festival ได้ ณ โชนสันทนการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง โทร.0-2579-4528 หรือ <https://www.facebook.com/BangKhen2565>

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งเกินราคาประกันคต.ซีปริมาณผลผลิตของตลาดโลกเพิ่มขึ้น

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน(คต.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 7) เป็นการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ปรากฏว่ามีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของงวดที่ 7 กก.ละ 11.95 บาท ซึ่งมีความสูงกว่าราคาประกันที่ กก.ละ 8.50 บาท จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดนี้ สูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในงวดที่ 6 ของโครงการฯ ปี 2565/66 (กก.ละ 11.90 บาท) ที่ผ่านมา และสูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในงวดที่ 7 ของโครงการฯ ปี 2564/65 (กก.ละ 11.67 บาท)

สำหรับสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปีการผลิต 2566/67 ณ เดือนพฤษภาคม 2566 มีปริมาณรวม 1,1219.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณของปีการผลิต 2565/66 ที่มีปริมาณ 1,150.20 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 เนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในบราซิล สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ราคาเสนอซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ส่งออกรายใหญ่ได้ลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของบราซิลซึ่งกดดันราคาทั่วโลก รวมถึงการยกเลิกการจัดส่งข้าวโพดไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้อุปสงค์ข้าวโพดสหรัฐอ่อนตัวลง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ที่คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพืชทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์ อาจจะปรับตัวลดลงแต่ยังคง

อยู่ในระดับสูงต่อไป นายอุดมกล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีการพิจารณา กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 งวด จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิ์ชดเชยตามโครงการฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำหรับเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565-31 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้มีการติดตามและกำกับดูแลการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าผู้ประกอบการรายใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบเกษตรกร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569

เกษตรโอดแบกหนี้ครูทั่วไทย8.9แสนล.

มียอดเฉลี่ยรายละล้าน-อ่อน12แบงก์ช่วยลดดอกเบี้ย

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยภาระหนี้สินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 8.9 แสนล้านบาท ล่าสุดลงนามเอ็มโอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสถาบันการเงิน รวม 12 แห่งเร่งแก้หนี้ครู ปรับลดดอกเบี้ยกู้ 0.05-1.0% คาดครูได้ประโยชน์ทันที 4.6 แสนคน

นายวิษณุ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดข่าวว่า ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินจำนวนมหาศาลกว่า 80% จากทั่วประเทศ หรือประมาณ 9 แสนคน จากหนี้สินครูทั้งระบบมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูไทย มูลค่า 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 64% รองลงมาธนาคารออมสิน แสนล้านบาท คิดเป็น 25%

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมลงนามในข้อตกลง (เอ็มโอยู) ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับหน่วยงานและสถาบันการเงินรวม 12 แห่ง ซึ่งกรมมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ ที่เหมาะสม

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกว่า 70 แห่ง จากทั้งหมด 108 แห่ง ได้เข้าร่วมปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงตั้งแต่ 0.05-1.0% และพบว่า มีสหกรณ์ 11 แห่งสามารถปรับลดดอกเบี้ยให้

ลงเหลือต่ำกว่า 5% โดยมีครูที่ได้รับประโยชน์ทันทีกว่า 460,000 คน ซึ่งครูมีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000 บาท หากอัตราดอกเบี้ยลดลง 1% จะทำให้ครูมีเงินไว้ใช้จ่ายต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 10,000 บาท

ทั้งนี้ การให้เงินกู้แก่สมาชิกครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ซึ่งในระเบียบจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้ วงเงินกู้ งวดชำระหนี้ ฯลฯ โดยกรมได้ออกคำแนะนำการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการให้เงินกู้แก่สมาชิก พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องการให้ปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกสามารถถอนหุ้นซึ่งถือว่าเป็นเงินฝากของตนเอง โดยอ้างว่าจะช่วยให้เกิดผลดีต่อระบบสหกรณ์ และจะช่วยลดต้นทุนของสหกรณ์ลงนั้น ขอชี้แจงว่า ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถส่งวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ใช้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

อีกทั้งกฎหมายสหกรณ์ก็ประสงค์จะคุ้มครองทุนของสหกรณ์โดยรวมเป็นพิเศษ ซึ่งทุนของสหกรณ์เกิดจากการถือหุ้นโดยสมาชิกและสมาชิกแต่ละรายก็ได้ส่งเงินค่าหุ้นเข้าสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน และกฎหมายสหกรณ์ก็มี วัตถุประสงค์ให้อำนาจแก่สหกรณ์ให้แก่ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกถอนหุ้นได้

ฝ่าระว่าง5พืชศก.ปลอดภัย'ประกันรายได้'

- ค้ำภายในเตรียมพร้อมมาตรการรองรับ
- 'ยันราคายังดี'ช่วงฤดูอากาศตั้งรับ.ใหม่

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้ 5 พืชหลัก คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา รอบปีงบ 2566 ยังเหลือการรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง ซึ่งหลังการเลือกตั้งและรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คงต้องรอนำเสนอรายละเอียดใน ครม.ใหม่ พร้อมกับการรอนโยบายดูแลภาคเกษตรของรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาพืชทั้ง 5 ชนิดในขณะนี้อยู่ในระดับดีกว่าปีก่อน และสูงกว่าราคาอ้างอิงประกันรายได้ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะราคามันสำปะหลังวันนี้ราคา 3.90 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) สูงกว่าราคาเป้าหมายที่ 2.50 บาทต่อ กก. ผลปาล์มสดราคา 5.30-5.80 บาทต่อ กก. สูงกว่าราคาเป้าหมายที่ 4 บาทต่อ กก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 11.95 บาทต่อ กก. จากราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อ กก.

นายอุดมกล่าวว่า ส่วนข้าวเปลือก ล่าสุดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วันที่ 19 พฤษภาคม พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงงวดที่ 32 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 13-19 พฤษภาคม 2566 ปรากฏว่าข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาเกณฑ์กลางต้นละ 13,686.95 บาท ต่ำกว่าราคาประกันรายได้ ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างต้นละ 313.05 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 5,008.80 บาท สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยงวดนี้ โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ซึ่งประกันราคาข้าวเปลือกปี 2565/66 ยังเหลืออีก 1 งวดซึ่งราคาข้าวที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะผู้ส่งออกยังมีความต้องการข้าวเจ้าเพื่อส่งออกต่อเนื่อง ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากอิรักและอินโดนีเซีย อีกทั้งหลายประเทศเพิ่มนำเข้าเพื่อทดแทนปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกไว้ที่ขาดหายไปจากเจอบัญหา

สภาพอากาศแล้งหรือฝนหนัก กระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ ทำให้ปีนี้ไทยส่งออกข้าวแล้วกว่า 3.23 ล้านตัน ซึ่งผู้ส่งออกคาดว่าทั้งปีไทยจะส่งออกข้าวถึง 8 ล้านตัน จากเดิมตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน

นายอุดมตอบคำถามที่ว่าหลายฝ่ายกังวลเรื่องเปลี่ยนรัฐบาลใหม่และไม่ใช้พรรคการเมืองเดิมที่ออกโครงการประกันรายได้ และยังไม่ชัดเจนช่วงเวลาการได้รัฐบาลใหม่ จะกระทบต่อพืชเกษตรในช่วง 4-5 เดือนจากนี้ ที่โครงการประกันรายได้เดิมสิ้นสุดลงนั้น เกษตรกรไม่ต้องกังวล กรมเตรียมมาตรการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาสามารถเข้าไปดูแล เช่น เร่งกระจายตลาดรับซื้อ เป็นต้น อีกเรื่องที่ยังกังวลมากนักเพราะประกอบกับราคาเกษตรปีนี้ยังอยู่ในระดับสูง จากความต้องการในประเทศและต่างประเทศยังสูงต่อเนื่อง เช่น ปาล์มน้ำมันตอนนี้มีสต็อกกว่า 2 แสนตัน อาจต่ำกว่าปกติเล็กน้อย แต่ผลผลิตใหม่ก็จะออกตลาดในเดือนมิถุนายน-กันยายนอีกครั้ง และปีนี้คาดผลผลิตจะเพิ่ม 3% ควบคู่กับความคุมปริมาณส่งออก ก็จะมาเติมสต็อกเพื่อการบริโภคในประเทศเพียงพอ ไม่เกิดปัญหาแน่นอน ซึ่งจากราคาพืชปีนี้ค่อนข้างดี หลายชนิดเป็นปีทองของเกษตรกร ทำให้การจ่ายชดเชยประกันรายได้ต่ำกว่างบประมาณที่ได้ขอไว้

“พาณิชย์” จับตาใกล้ขีดขึ้นค่าแรงรายวัน ย้ำช่วงสัญญาภาคสินค้าเกษตรไร้ปัญหา

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขณะนี้ มีทั้งทรงตัวและลดลง เพราะห้างได้จัดโปรโมชันลดราคาต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า รับหน้าร้อน ที่ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกแข่งขันกันจัดโปรโมชันอย่างดุเดือด อย่างบิ๊กซี ลดราคาโทรทัศน์สูงสุด 55%, โลตัสลดราคาโทรทัศน์สูงสุด 65%, เพาเวอร์บายลดราคาเครื่องปรับอากาศ สูงสุด 72%, ดูโฮม ลดราคาเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ สูงสุด 45% เป็นต้น และยังนำสินค้าอื่นๆ มาหมุนเวียนจัดโปรโมชันลดค่าครองชีพให้ประชาชนอีก “ราคามีทั้งขึ้นและลงกรรมจะติดตามต้นทุน อย่างใกล้ชิด ขณะนี้วัตถุดิบหลายรายการลดลง ราคาดีเซลก็ลดลงเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยมีผลให้ต้นทุน นำเข้าลดกรรมยืนยันจะดูแลค่าครองชีพ โดยให้มีทางเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกลงกว่าท้องตลาดต่อไป”

ส่วนค่าแรงรายวันที่มีโอกาสปรับขึ้น ยังบอกไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนเพียงใด เพราะยังเป็นเพียงนโยบาย ยังไม่ได้ขึ้นจริง แต่หากปรับขึ้นจะกระทบต้นทุนสินค้าแตกต่างกัน อย่าง สินค้าที่ใช้เครื่องจักร กระทบไม่มาก สินค้าที่ใช้แรงงานมาก จะกระทบมากกว่า ด้านนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล กรรมมีมาตรการดูแล สินค้าเกษตรอยู่แล้ว ส่วนโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ปี 65/66 ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจาก ครม. จะไม่กระทบต่อราคาและเกษตรกร เพราะราคาทั้ง 2 ชนิดสูงกว่าราคาประกันมาก.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16505

หน้า: 15(ขวา)

Col.Inch: 9.65

Ad Value: 10,615

PRValue (x3): 31,845

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: น้ำเต็มเขื่อนพิมายชาวนาเร่งปลูกข้าว

น้ำเต็มเขื่อนพิมายชาวนาเร่งปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกลงมาเกือบทุกวัน ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมาย บริเวณแม่น้ำมูล ใน ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น ไหลผ่านฝายน้ำล้น บริเวณบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ และไหลต่อไปยังเขื่อนพิมาย ส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำเต็มความจุ

ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายปัจจุบันนี้ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 3,600,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 100% ของความจุ ปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ในเขื่อนพิมายนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้บริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร นับว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ในพื้นที่ อ.พิมาย ไม่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรในหลายตำบลต่างเร่งลงมือหว่านข้าวนาปี หลังพบว่าปริมาณน้ำในพื้นที่มีเพียงพอต่อการเพาะปลูก

ฤดูประกาศไทยเข้าฤดูฝนแล้ว

วันที่ 19 พ.ค. น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2566 ระบุว่า ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พ.ค. 2566 เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับผิวพื้นถึงความสูงประมาณ 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี

ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝน จะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 5 และน้อยกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง อาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณเดือนกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

แท้ฝากเงินออมสิน-ธ.ก.ส.ดอกสูง ดันยอดธุรกรรมมันนี่เอ็กซ์ไปคิกคัก

น.ส.ภาคนี้ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยผลการจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ ยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนรวมกว่า 26,000 ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการกว่า 40,100 ราย

น.ส.ภาคนี้กล่าวว่า งานนี้ธนาคารและสถาบันการเงินสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อโลกสีเขียว ทั้งโซลาร์รูฟท็อป, สินเชื่อเนกประสงค์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยรูปแบบรักษ์โลก รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ ยอดธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด คือ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ วงเงินกู้รวมกว่า 13,840 ล้านบาท ตามด้วยสินเชื่อเอสเอ็มอี มีวงเงินและยอดค้ำประกันกว่า 5,210 ล้านบาท, เงินฝาก/สลากออมทรัพย์และพันธบัตร วงเงินกว่า 1,430 ล้านบาท

“เงินฝากเมื่อเรียกพิเศษ 111 ของธนาคารออมสิน รับอัตราดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 16.99% ต่อปี และเงินฝาก Exclusive 58 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับอัตราดอกเบี้ย Step Up สูงสุด 15.80% ต่อปี ได้รับการตอบรับจากประชาชนมาเข้าคิวเพื่อจองสิทธิตั้งแต่เช้าตลอดทั้ง 4 วัน” น.ส.ภาคนี้กล่าว

ค้าภายในจับโก่งเครื่องซังทุเรียน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายจรัส แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องซังขนาดเล็ก กองซังตวง วัด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถจำหน่ายทุเรียนในย่านบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พบว่า เครื่องหมายคาร์บอน (ตราครุฑ) ที่ติดอยู่กับเครื่องซังสปริงของพ่อค้าจำหน่ายทุเรียนรายหนึ่งถูกทำลาย เมื่อนายตรวจซังตวงวัดได้นำตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน 4 กิโลกรัมไปทดสอบเครื่องซังดังกล่าว ปรากฏว่าเครื่องซังแสดงค่าน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม มากกว่าความเป็นจริง 0.5 กิโลกรัม จากการตรวจสอบเครื่องซัง พบว่ามีการแก้ไขตัดแปลงสปริงเครื่องซังเพื่อให้แสดง

น้ำหนักมากกว่าความเป็นจริง นายตรวจซังตวงวัดจึงได้จับกุมเจ้าของเครื่องซังดังกล่าว ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม โดยแจ้งข้อกล่าวหาใช้เครื่องซังในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น กระทำการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องซังผิดเกินอัตราเพื่อหลอกลวงเพื่อขาดโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางใหญ่ เพื่อดำเนินการสอบสวนและคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นต่างชาติเมื่อรับโทษแล้วก็จะผลักดันออกนอกประเทศต่อไป เพราะเป็นการกระทำผิดกฎหมายไทยที่อาชีพเกษตรเป็นอาชีพสงวนของคนไทย

มังคุดสวนอินทรีฯ กก.ละ 60 บ.

นางสุชาฎา หมดหลี่ อายุ 65 ปีเจ้าของสวนสมบูรณ์ เกษตรอินทรีฯ หมู่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ใช้พื้นที่ 4 ไร่ ปลูกพืชผสมผสาน ทั้งพืชยืนต้น ผลไม้ ที่ชนิดต่างๆ กว่า 80 ชนิด เป็นสวนเกษตรแบบอินทรีฯปลอดสารเคมี โดยเฉพาะมังคุดปลูกไว้ 2 ไร่ ประมาณ 40 ต้น เริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาดมีราคาดีถึง กก.ละ 60 บาท นางสุชาฎาเปิดเผยว่า สาเหตุที่มังคุดสวนตนมีราคาดีเพราะออกสู่ตลาดเร็วกว่าสวนอื่น ซึ่งสวนตนจะเลือกเก็บลูกสุกเพียง 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังมีความเขียว พร้อมสุกในเวลา 2-5 วัน บางครั้งต้องส่งต่างจังหวัด ต้องให้มังคุดไปสุกปลายทาง ทำให้ผลมีความหวานเนื้อแห้งไม่และผิวมันสวย หากออกช่วงปกติเดือน ก.ค.-ส.ค. ราคาจะเหลือ กก.ละ 7-10 บาท และ 5 บาท.